

## 1.4 ลักษณะของบทนิพนธ์ที่มีคุณภาพ

บทนิพนธ์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาและเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความสามารถและความประณีตของเจ้าของบทนิพนธ์นั้นด้วยบทนิพนธ์ที่มีคุณภาพนั้นในเบื้องต้นจะต้องมีลักษณะบ่งชี้ที่สำคัญหลายประการดังนี้

### 1.4.1 รูปเล่มบทนิพนธ์

บทนิพนธ์ควรมีลักษณะของรูปเล่มที่แสดงถึงความคงทนกระด้างแข็งหรือวัสดุที่ใช้ทำปกนอกของเล่มบทนิพนธ์มีคุณภาพดีมีความพิถีพิถันในการ“เข้าเล่ม”ไม่หลุดลุ่ยหรือบางส่วนของหน้าในบทนิพนธ์หลุดออกมาจากตัวเล่มมีความประณีตในการเข้าเล่มปกบทนิพนธ์หรือส่วนที่เป็นเนื้อหาบทนิพนธ์ต้องมีความเรียบร้อยไม่มีความขรุขระที่ขอบโดยรอบของเล่มบทนิพนธ์และไม่มีส่วนขอบของเนื้อในของเล่มบทนิพนธ์นั้นยื่นล้ำมาจากส่วนอื่น ซึ่งแสดงถึงการเย็บเล่มหรือการตัดกระดาษบริเวณขอบของเนื้อในของบทนิพนธ์นั้นไม่มีความเรียบร้อยและไม่มีความประณีตกระด้างที่ใช้ในการพิมพ์บทนิพนธ์ต้องมีคุณภาพดีตรงตามข้อกำหนดหรือเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีกว่าที่กำหนดไว้

### 1.4.2 ความยาวและความหนา

บทนิพนธ์ที่มีเนื้อหาที่ยาวเกินไปจะทำให้รูปเล่มของบทนิพนธ์นั้นมีความหนามากขึ้นไปด้วยบทนิพนธ์ที่ดีควรมี“ความยาว”ของข้อความทั้งหมดในบทนิพนธ์ที่เหมาะสมอันแสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาที่ชัดเจนของผู้นิพนธ์สามารถทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจได้ดีความยาวของเนื้อหาไม่ควรมากหรือน้อยเกินไปโดยไม่จำเป็น

ข้อกำหนดการเรียบเรียงบทนิพนธ์ของสถาบันหลายแห่ง ได้ระบุความยาวของบทนิพนธ์โดยการนับจำนวนคำที่พิมพ์เป็นต้นว่าบทนิพนธ์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษในระดับมหาบัณฑิตกำหนดจำนวนคำไว้ไม่เกิน20,000คำและบทนิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตกำหนดจำนวนคำไว้ไม่เกิน80,000คำ ทั้งนี้ไม่รวมภาคผนวกซึ่งไม่ควรจะมีความยาวหรือความหนามากกว่าส่วนเนื้อหาของบทนิพนธ์

### 1.4.3 การใช้ภาษา

ภาษาที่ใช้ในการเรียบเรียงบทนิพนธ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ตามต้องเป็นภาษา“เขียน”และไม่ใช้ภาษา“พูด”หรือ“ภาษาสแลง”หรือ“ภาษาสำนวน”ในการเรียบเรียงยกเว้นเมื่อต้องการจะอ้าง“คำพูด”โดยที่บทนิพนธ์เป็นเอกสารทางวิชาการ นอกจากนั้น คำ วลีหรือประโยคที่ใช้ันั้นต้องถูกต้องแม่นยำใน“ความหมาย”หากไม่มีความมั่นใจหรือเกิดความสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยผู้เขียนต้องเปิดพจนานุกรมที่เป็นมาตรฐานตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งด้วยเหตุนี้ผู้เรียบเรียงบทนิพนธ์ควรมีพจนานุกรมไว้ตรวจสอบความถูกต้องไว้เสมอปัจจุบันโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำทั้งในภาษาไทย

และภาษาอังกฤษอยู่ด้วยแม้การตรวจสอบภาษาไทยจะยังเป็นปัญหาอยู่บ้างแต่ก็พอจะช่วยการตรวจสอบได้ส่วนหนึ่งผู้เรียบเรียงบทนิพนธ์จึงควรตรวจทานด้วยตนเองอย่างละเอียดอีกครั้ง

อนึ่งผู้เรียบเรียงบทนิพนธ์จะต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนดังประโยคที่เขียนว่ามีความต่อเนื่องในเชิงเนื้อหาและความหมายเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจข้อความในบทนิพนธ์ได้อย่างราบรื่นและไม่สะดุดเนื่องจากการละเว้นข้อความบางส่วนหรือบางตอนออกไปโดยคิดว่าผู้อ่านน่าจะมีความเข้าใจในส่วนที่ตัดออกไปหรือไม่ได้เขียนให้สมบูรณ์นั่นเอง

#### 1.4.4 ความสมดุลของส่วนประกอบ

บทนิพนธ์ที่มีคุณภาพต้องมีความสมดุลในส่วนประกอบต่างๆของบทนิพนธ์โดยปกติส่วนเนื้อหาของบทนิพนธ์ควรเป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุดและภาคผนวกไม่ควรจะมีความยาวหรือมีความหนามากกว่าส่วนเนื้อความยิ่งกว่านั้นในส่วนเนื้อความก็ควรมีความสมดุลในบทต่างๆที่เป็นส่วนประกอบเป็นต้นว่าบทนำไม่ควรจะมีความยาวมากกว่าตัวเรื่องและข้อสรุปควรจะมีชัดเจนและมีความยาว(ความสั้น)สมกับการ“สรุป”เป็นต้นบทนิพนธ์จำนวนไม่น้อยที่มีส่วนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เขียนยืดยาวเช่นการอ้างบทความจากเอกสารอ้างอิงอื่นๆมาโดยการคัดลอกบางส่วนของบทความมาพิมพ์เรียงกันไม่ใช้ความพยายามในการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาก่อนการเรียบเรียงและอ้างอิง ซึ่งจะต้องคำนึงถึงความกระชับและครอบคลุมเนื้อหาใช้ความสามารถเชิงภาษาทำให้เนื้อหาที่ต้องการอ้างถึงนั้นประสานกลมกลืนเป็นแนวทางเดียวกันส่วนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ควรมีความสั้นกระชับแต่ยังคงไว้ซึ่งใจความที่สำคัญแทนการอ้างโดยการคัดลอกจากบทความเกินความจำเป็น